

Tôi chỉ mong muốn đi là để góp phần nhỏ bé trong công việc làm cho các em, các thành viên sau này biết thêm chân dung sự thật của người lính Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa ,



thầy để các cuộc sống của những người đã 1 thời chiến đấu bao vất vả do cho Miền Nam Việt Nam và tôi xin riêng tặng cho những người lính Quân Y không danh, không lợi ích những viên chiến đấu kiên cường, chấp nhận hy sinh gian khổ, sống đời tình nghĩa, thực sự là huynh đệ chiến binh. Xin 1 lần cảm ơn đến các anh em quân nhân thuộc Trung Đä 2/ Đä 14/ Tiểu Đän 1 Quân Y / Sä Đän 1 Bộ Binh QLVNCH, và mong sẽ có 1 lần chúng ta gặp lại nhau.

Vì không có khi nào vẫn chấp nhận, nên xin quý vui lòng ráng để đỡ đỡ. Còn những những ngày trong trại tù cộng sản, tôi cũng phải đi làm thêm 1 gánh công việc cho anh bạn nào làm giúp cho bài thơ báo tặng đồng chí theo chủ trương của trại cải tạo và bạn cán bộ. Sau 10 năm khóa trại quân y, chúng tôi được 2 tuần nghỉ phép về thăm nhà và thu xếp hành trang trước khi trình diện đến nơi mới.

Đáp xuống phi trường Đà Nẵng vào lúc 1 giờ khuya, bạn tôi là những tân sĩ quan trẻ để các nhiệm vụ các Sä Đän 1, 2 và 3 trên đó vùng 1 chiến thuật. Đây cũng là thời điểm quy tụ lại của mùa hè đầu tiên năm 1972. Với cùng Sä Đän 1 gồm có Long Lùn, Mä, và tôi. Nhóm đi Sä Đän 3 có Minh và Ngä (Chuän Ủy Nguyän Ngä đã hy sinh tại mặt trận Quä Sän sau đó chỉ 3 ngày). Sau khi trình diện ở Tiểu Đän 1 Quân Y, tôi nhận sự việc làm Trưởng Toán Quân Y Xung Kích thuộc Tiểu Đän 4 của Trung Đän 3 Bộ Binh. Ngày đầu tiên ra đến nơi đang hành quân vùng quanh đèo Sơn Na mặt Tây Nam Huế, người ở sân bay chờ trực thăng bốc ra mặt trận để thay cho vị sĩ quan trẻ và mặt tích trong lúc đánh nhau. Tôi vô cùng lo lắng, hồi

Quân Y Trong Thử Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

hộp vì biết rằng sắp sắp a được ném vào lò lửa nóng nhất lúc bấy giờ là một trận Bagstone Tây Nam Huế. Ngay lúc đó người hoa tiêu trực thăng UH1B có nhiệm vụ đưa quân vào vùng lửa để chốt kêu lên và hỏi tôi rằng :

-Mày đi chuyến này phải không ? Người nhìn lên mặt biết đó là ông anh cả của tôi.

- Dạ , em ra trình diện để nhận vụ mới.

- Thế mày có biết được vụ này đang ở đâu không ?

- Dạ , không rõ chi tiết, dường như được nhận vụ đang hành quân.

- Mày có nghe nói về một trận Bagstone Huế không ? Tiểu Đoàn 4 của mày đang nằm ở Đèo Sơn Na, cách căn cứ Bagstone khoảng 15 cây số , sâu trong rừng để làm chốt chặn đường 547 trên đèo, của không cho VC tiếp cận một trận. Trên đường bay vào vùng khi nhìn xuống mây số thấy một đống lửa cháy bom như một trắng do máy bay B52 cày nát.

Vì thấy tình hình em ruồi, anh bảo tôi rằng khi được nhận thì cả người yên trên trực thăng, dường như yên xuống và anh sẽ tìm cách đưa về nhà đào ngũ. Vậy mà khi trực thăng vừa hạ xuống bãi đáp đã chiến đấu với núi rừng, tôi cũng nhào theo toán lính. Lúc nhìn lên thì trực thăng đã bay xa rồi. Tôi thấy một đống 1 củ chuối, lính chiến tranh, đi di tản về quân thù, với súng để chốt chốt chốt chốt chốt lúc nào, phải tiếp làm quen với quy luật sống còn của chiến tranh thôi.

Trong cuộc hành quân đầu tiên này có 1 đội mà suốt cuộc đời tôi không thể nào quên được là có 1 lính trong lúc di hành trời nóng khô và nóng bức, mặt người đội mũ, lính cho đường quân ngũ dường như sắp. Gặp 1 hộp bom có nắp, ai nhìn cũng nhào đến mức nắp của chúng không kịp bịt kín nắp của nắp sát trùng. Riêng tôi nằm dài ra úp mặt xuống vừa uống vừa rửa mặt luôn luôn. No nên tỉnh táo thì tôi mới thấy 1 xác chết có lẽ là VC đang thổi rơm, cách đó khoảng 1 mét. Tôi quay sang hỏi về Địch Ủy bên cạnh :

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

- Đòi Ủy có nhìn thấy cái xác chết kia không ?

- Thấy chết sao không.

- Sao ông không cho tôi biết ?

- Cho anh biết làm chi, đừng anh uống mà có sức tiếp tục làm nhiệm vụ !.

Tiểu đoàn chúng tôi được lệnh đóng quân tại căn cứ Mái Nhà, 1 cao điểm để di chuyển và gần căn cứ Bagstone, thuộc tuyến phòng thủ mặt Tây Nam Huế, kiểm soát con đường 547 từ Huế Lào vào. Ngày qua ngày, chiến sự diễn ra sau chiến thắng lừng lẫy của ta tại căn cứ Bagstone. Tôi đã quen dần tiếng pháo binh mặt trận đi xé gió trên các trăm quả. Tiếng hô hào pháo 400 ly từ bên bên vào. Rồi chiều đợt hành quân, vượt lên hẻm cụt của Trung Đoàn 3 tại Hố Sỏi cây số 17, tôi lên nhón súng lên thuyền chuyển đi đến vị khác, Tiểu Đoàn 2/3, còn Tiểu Đoàn 4 xung kích thì giải tán sau đó và nhập vào quân số của 3 tiểu đoàn 1, 2 và 3 cho đúng cấp số Trung Đoàn.

Kể từ lúc này tôi chính thức là Sĩ Quan Trợ Y Tiểu Đoàn 2, Trung Đoàn 3, Số Đoàn 1 Bộ Binh mà đám VC còn gọi là Số Đoàn Anh Cả Đ. Cho đến bây giờ hơn 30 năm sau, trên đất Mẹ tôi vẫn còn nghĩ là mình cũng vẫn là Sĩ Quan Trung Đồi Trợ Giảng Trung Đồi 2/14 thuộc Tiểu Đoàn 1 Quân Y như ngày nào. Tôi vẫn mong có ngày gặp lại anh em lính tráng quân y cũ, dù rằng đã hao hụt nhiều từ chiến tranh. Đó cũng là điều mà tôi muốn nói lên sự hy sinh, chịu đựng gian khổ của những người lính quân y, những người lính với số tiền lương ít ỏi, không có cơ chế phúc lợi tác chiến 4.500 đồng những người phải đương đầu với súng đạn quân thù, hy sinh tính mạng cho từng giây phút cuộc chiến tháng 3 đen gầy súng trên bãi biển Thuận An Huế năm 1975.

Sau khi nhận bàn giao hẻm cụt cùng kho thuốc của Quân Y Tiểu Đoàn 2/3 xong, tôi theo xe tiếp tế lên vùng hành quân, trình diện Thiệu Tá Tiểu Đoàn Trợ Giảng TĐ 2/ trên căn cứ Hoàng Đế (King). Vì đến vị đang hành quân nên tôi không làm sao gặp mặt được anh em y tá trợ cấp thuốc, chỉ nghe giọng nói qua máy truyền tin PRC 25, trong giọng nói nhợt nhạt lúc bấy giờ là tôi chợt nghe quen tiếng Huế học tiếng Quảng Trị, anh em lính nói xong tôi chợt hiểu có mặt của "H" còn ngoài ra không hiểu gì ráo rảnh, nên phải nhờ anh Trung Đồi Phó, Trung Sĩ Nhặt Thao thông dịch lại dùm, phải làm công việc và đi hành quân mọi việc....

Tình hình có vẻ ổn định, nên tôi được lệnh đi Bộ Chỉ Huy 2/3 về căn cứ " Tea Point " hay Hiệp Khánh, đóng chung với bộ chỉ huy hành quân của Trung Đoàn 3, Sư Đoàn 1 Bộ Binh. Càng gần ngày ngừng bắn theo Hiệp Định Paris là ngày 27 tháng 1 năm 1973, thì đám VC càng pháo kích vào căn cứ dồn dập hơn, từ pháo 130 ly đến hỏa tiễn 122 ly rồi súng cối 82 đến 106 ly đến loa, nhúng anh em Quân Y vào thật nghiễm nhiên không có gì làm vì công quân bắn quá to, công ngàn quạn mà không có một quả nào trúng trong vòng rào căn cứ, chỉ vài quả rơi gần sân bay nên vô sự. Đúng 8 giờ sáng ngày 27 tháng 1 năm 1973 lính ngừng bắn có hiệu lực, tiếng súng im bặt, mọi người khoan khoái chui ra khỏi hầm và nhận vai hít thở không khí trong lành của buổi sáng nhúng khi nhìn xuống núi mới kêu trời. Bộ VC thả dờ trong đêm trước đã cho lính cắm cờ tràn lan đến gần thị trấn của quân đánh chiếm 1 số làng xã miền Lai Châu, Hoàng Trà...

Tiêu Đoàn nhận lệnh hành quân gấp ai tã, chia làm 2 cánh quân. Đi Ủy Ngụy Tiêu Đoàn Phò cùng bộ chỉ huy Tiêu Đoàn 2 do Thiệu Tá Thọ và Tiêu Đoàn Trừng cùng chỉ đi thị trấn xa M113 trên công gĩa thị trấn làng Lai Châu, xong đi di chuyển qua căn cứ Bình Minh đến thị trấn công mốt trên vùng Thung lũng sông B. Trên chiến trường xa xôi, Quân Y làm việc vất vả, gần như không nghỉ tay, có lúc thung bình về quá đông nên các cánh đến, cấp cứu phân loại nên người đến lo trên thung, cao điểm là lúc có 3 tiêu đoàn của Trung Đoàn 3 BB về thị trấn sông B.

Đến trên căn cứ Bình Minh nhìn xuống xem còn hèn trong phim. VC lập tuyến phòng thủ dọc theo bên bờ B của sông B, pháo 133 ly dồn liên tục dài theo sông, 1 quả rơi trúng ngay bộ chỉ huy của Tiêu Đoàn 1, Tiêu Đoàn Trừng cùng 1 số sĩ quan ban tham mưu đã tử trận, nhúng mả đến thị trấn công và không thay đổi, nhìn qua phe ta tôi thấy Thiệu Tá Thọ (biệt danh Thọ Đ) đang ở trên mả quạn cũ, chân đi gĩa xô mang dây ba chạc, lon lá gần trên dây đến đen thui, đầu không nón sứt đến chuy, nhìn gĩa nhúng ông Táo Quân. Quan nhúng vĩa thì hèn nào lính đánh gĩa ngon là đúng rồi. Xếp dám đến gĩa la đến thì Sĩ Quan Trừng Y số chi mà không đến cho oai !. Tôi cũng đến lên. Gần chi u tôi chi t nghe y tá nhìn tôi la lên : " Ông bộ thung rồi kìa! ". Nhìn xuống chân tôi thấy có máu chảy nhúng không thấy đau. May mả nhúng đến đi c qua bộ phận, chỉ chảy chút máu mà thôi, tiếc là làm rách cái quần của tôi. Bểng bó số rồi tôi làm việc tiếp nhúng không hề có chuyển gì xảy ra. Nhúng vĩa mà tôi ki m đến cái chiến thung bộ i tinh đến tiên trong đến lính.

Sau cùng các đến về cũng về qua sông, đánh sâu vào trong, truy kích đến ch đến thị trấn chân núi. Chỉ có binh nhúng y tá Thung bộ thung nhúng phĩa chuyển về Quân Y Viên Nguyễn Tri Phung, còn toàn bộ anh em Quân Y Trung Đoàn 2/14 thì vô sự. Trong trận này riêng Quân Y thu đến c 1 trung liên RPD do H Sĩ Thọ Đình Phung (dân Thiệu Sinh Quân AET) do đến c khi xung phong vào tuyến kháng của VC và 1 tiêu liên AK47 do H Sĩ 1 Giao tìm thấy mang về coi nhúng là chiến lợi phẩm của Quân Y giao lại cho tiêu đoàn. Sau trận đánh này Quân Y đến c 2

chiến tranh bấp bênh, riêng 1 anh dũng bấp bênh thì dành cho Hß Sĩ Phßc. Đßu năm Tßt 1973
bßch huy tißu đoàn vß đóng quân tßi cßu An Lß (cây sß 19) , đßn lúc này tôi mßi có đßp gßp
mßt tßt cß anh em y tá thußc quyßn và là lúc chia phiên cho anh em thay nhau đi phép vui Tßt
cùng gia đình. Thời gian này thì tình hình có vß yên tĩnh, đßn vßchß hành quân quanh căn cß
Hoà Khánh (Barbara), gßn đßng Ông Đô xong lßi đßi quân vß vùng Mßi Nhà, Bagstone, Hoàng
Đß.

Lúc này chúng tôi đß cß bß sung thêm 2 y tá là Hß Sĩ 1 Lê Mßch và Hß Sĩ 1 Lê Tß thßng binh
đß cß phân loßi yßu kém đßa vß đßn vß quân y cùng 1 Hß Sĩ Quan Quân Y vß trung đßi 2/14 đó
là Trung Sĩ Nguyßn Đình Tám mßi mßn khóa tß trßng Quân Y. Thời cß sß quân sß tham chiến
cuß 1 trung đßi quân y thßng vào khoßng 16 ngßoi, gßm 8 y tá chia ra 4 đßi đßi, hß sĩ quan
trung đßi phó quân y đi theo cánh B hay bßch huy nhß vß tißu đoàn phó bß binh, sß còn lßi
là 4 hoßc 5 y tá cùng tôi theo bßch huy nhßng tißu đoàn, còn đßi hßu cß có 2 hß sĩ quan quân
y lo sß sách, tißp lißu, công đßn, công vßn, lßng bßng, nhu yßu phßm tißp tß, cùng đßi u hành
kho thußc trßm xá.....

Tuy nhiên, do nhu cßu và tình hình chiến tranh tßi vùng hành quân, nên ngoài sß anh em quân
y chuyên nghiệp còn có thêm khoßng hßn 40 y tá cß hßu cßa bß binh tuyßn chßn tß các đßi đßi
tác chiến đßa vß hußn luyßn căn bßn vß cßp cßu, băng bó và 1 ít kißn thßc y tß thông thßng,
sau đó đß cß trang bß 1 túi cßu thßng đß có thß vßa chiến đßu vßa cßp cßu tßn thßng tßi mßt
trßn, do đó hßu nhß bßt cß tißu đßi nào cßa đßn vß cũng có bóng dáng anh em quân y sßn
sàng. Sau Tßt cß truyßn 1973, tình hình chiến tranh có phßn lßng đßng yên tĩnh, vß Tißu Đoàn
Trßng vßa đß cß thăng cßp, Trung Tá Tôßi rßi tißu đoàn thuyền chuyßn đi làm Qußn Trßng
Phß Lßc, Huß. Đßi Ủy Trßn Quang Nißm vß nhßn chßc vß tân tißu đoàn trßng cũng vßa đúng
lúc chiến sß sôi đßng trong vùng Qußng Nam/ Đà Nßng. Các mßt trßn bùng lên đß đßi Thßng
Đßc, Đßc Đßc, Quß Sĩ n, mß than Nông Sĩ n.....

Ngoài Hußnh nhßt là vùng Đßng Trußi, Cßu Hai, Đá Bßc, Núi Bông, Đßi Nghß, dãy đßi 300,
Đßi Không Tên, Sußi Máu..... Hßu cß trung đßi 2/14 quân y có thay đßi nhß, Hß Sĩ 1 Xuân đß cß
thuyền chuyßn vß đßn vß không tác chiến, vì thß tôi phßi đßa 1 y tá vß thay chß hßu cß. Theo
đúng nguyên tßc thì ngßoi nào thâm niên nhßt sß đß cß vß, Hß Sĩ 1 Châu đã lßi hành quân hßn 7
năm nên đß cß u tiên 1 nhßng anh xin nhßng lßi cho Hß Sĩ 1 Lê Lß vì Lß có gia đình vß cùng 6
con nhß cßn thißt hßn. Anh Châu còn đß cß thân nên chßa cßn lßm và tôi cũng đßng ý. Sß không
may, Hß Sĩ 1 Châu lßi hành quân và đã tß trßn sau đó chß có 7 ngày trong 1 trßn đánh ác lißt
trên đßnh 300. VC tung ra 1 E+ (trung đoàn) cßng thêm 1 tißu đoàn cßa trung đoàn 3 vßi quân
sß áp đßo. Tißu đoàn 1 và 3 phßi lui ra gßn qußc lß 1, riêng tißu đoàn 2/3 chúng tôi vßn còn
chiến đßu và trß lßi đß cß vß tßn thßt nßng, cánh B hay bßch huy nhß nßm chung vßi đßi đßi
bß tan nát, Đßi Ủy Đßn Tißu Đoàn Phó cùng Trung Ủy Thời Đßi Đßi Trßng đã nßm lßi chiến
đßu đß cß gßng chßn không cho bßn VC xâm nhßp tßn công bßch huy tißu đoàn, nhßng vì
quân sß quá ít so vßi chiến thuật bißn ngßoi thí quân cßa VC nên toàn thß đã hy sinh tßi mßt

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

trận. Hố Sĩ Châu bắt trúng 1 quả B40 bên cạnh hông khi anh nhào ngược ra ngoài giao thông hào ném lên đầu. Trung Sĩ Tám Trung Địch Phó Quân Y bắt thủng chuyên và đâm c tuyền sau và anh đã báo tin buồn này.

Một trận càng lúc càng ác liệt nên tôi đâm c nh đem súng tá cùng 4 người lính c a tịu đoàn theo b o v , xách theo 1 M79 phóng lên cùng máy truyền tin PRC 25 liên lạc trên t n s n i b di chuy n qua ng n đ i phía sau đ thu gom th ng binh lo c p c u, t i th ng. Tr i sáng h n, t i ng súng kh p n i đã ph n nào đ u b t, do không ch c th ng đ c phòng tuyền và pháo binh b n ch n có hi u qu . C ng quân th i còi chém vè (ch y làng), chia thành nhi u toán c g ng ch y vào r ng có l vì th y ng n đ i quân y đóng không có t i ng súng nên 1 toán đông VC nh m h ng này mà ch y băng qua đ i nh 1 b y chu t.

Th là quân y, th ng binh, lính tráng ai còn ng i đ c là n súng đánh tr . Sĩ quan tr y b n thành t i n sát viên lên máy xin c i 81 ly c a t i u đoàn b n y m tr , cũng xa h n 10 mét, v ph i 5 métđ i u ch nh c i nh th t, t i h c đ c ngh t đám b n t i n sát viên cu t i u đoàn 14 pháo binh tr c đây. Nh ph c đ c ông bà đ , tr n này quân y th ng l n. Chúng t i t ch thu đ c 31 súng đ lo i, có c đ i liên và 16 xác VC. V này Quân Y đ c th ng 2 anh dũng b i tinh do trung đoàn c p, nh ng làm sao vui đ c khi th ng vong quá nhi u. Lúc lên l y xác H Sĩ 1 Châu, anh ch t mà m t v n m không nh m, t i c m th y buồn và ân h n r ng n u đ Châu v làm vi c t i h u c thì đâu có ra nông n i này.

Nh ng t i ch t nghĩ là ng i n m xu ng có th là H Sĩ 1 L s là n i b t h nh l n cho gia đình v cùng 6 đ a con th c a anh. Dù sao H Sĩ 1 Châu ra đ i cũng nh gánh h n, anh còn đ c thân l i m côi cha m t thu nh , ch còn m i bà ch xa mà thôi. Lúc trao l i k v t c a Châu cho gia đình anh, chúng t i không c m đ c n c m t. Chi n tr n v n t i p đ i n ác li t trong kho ng 4 tháng cho đ n ngày t ng ph n công tái chi m l i t nh M Tàu, Núi Bông, Đ i Ngh , Đ ng Tru i cùng các cao đ i m 303, 300, đ nh 1416...

Trong giai đ o n cam go nguy hi m này m i th y đ c tinh th n ch u đ ng c a ng i lính quân y, m i y tá ngoài c p s b ng băng, thu c men, quân trang quân đ ng hành quân, h còn rắng mang thêm 10 qu l u đ n và 1 qu đ n c i 81 ly, ho c 1 thùng đ n đ i liên giùm cho lính b binh. Riêng sĩ quan tr y đ c mi n vì còn ph i mang theo chai Serum hay Dextran nh ng t i cũng k p theo 1 qu mìn đ nh h ng Claymore. Lúc này t i m i th y đ c tài đ ng binh và s phán đoán nh y bén cu v T i u Đoàn Tr ng Tr n Quan Ni m, có nhi u lúc tình hình gay go, g n nh tuyền t v ng, ông đã có nh ng quy t đ nh nhanh và đúng, đ o ng c th c chuy n b i thành th ng th t ngo n m c , vì th m c dù lúc đó ch còn m i t i u đoàn 2/3 tr l i gi a vòng vây đ ch, các t i u đoàn b n ph i ra ngoài g n qu c l 1 n m ch tái ph i trí, còn t i u đoàn đ i ph ng quân bên c nh s n đã b tan nát, c v t i u đoàn tr ng và 3 đ i đ i tr ng đ u t

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

trên nên phải rút ra xa. Nhìn lên bên đường hành quân trên lối tắt, bên vó chúng tôi lát thảm giã, chung quanh là màu đất ghim đất y chớ đóng cửa đất ch quân.

Nhưng sau 2 lần đường đất, bên vó t con có vó s nên chúng tránh chúng tôi đi đa. Môt trên đánh oai hùng và đp môt khác đđi chân Đđng Truđi đã khiđn đđch quân gđm môt chúng tôi. Sau trên đánh mđ đđu đđa đđn thđđng vong lđn, Tiđu đoàn 2/3 buđc lòng rút ra khđi đđđi 303, 300... di chuyđn trên các đđi trđc và thđp bên đđđi. Cđ 3 yđu tđ thiên, đđa, nhân đđu kém đđch, bên vó t con vđi quân sđ đđng hđn nhiđu, tinh thđn đđng lên cao, chiđm lĩnh hđu hđt các cao đđđm quan trđng nên hung hđng đđnh nuđt sđng chúng tôi. Ban ngày lúc di chuyđn qua các đđi tranh, trinh sát VC bám theo sát, Tiđu Đoàn Trđđng Niđm đã có lúc ngđa môt nhìn lên Đđng Truđi mà than rđng chđa bao giđ ông đđ thđ hđ phong nhđ vđy.

Trđi vđ chiđu ông cho lđnh đđng quân, đào hđm hđ phòng thđ, gài mìn và lđu đđn, thông báo các tođ đđ rào cđn tiên liđu mđc tiêu cho sđ đoàn cùng pháo binh, lính tráng căng poncho làm lđu, lo ăn uđng xong ông gđi cho 4 đđđi đđi con cái chung quanh đóng súng 60 ly vào đđng tđa đđ cđa bđ chđ huy tiđu đoàn rđi chđ lđnh khđang 10 giđ tđi lđnh miđng cho toàn bđ chđ huy lđng lđ cuđn gói đđ nđi khác. Lđu vđi đđ nguyên ngođi trđ lđu quân y đđđc cuđn theo đđ dùng cho thđđng binh sau này, di chuyđn mò mđm trong bóng đđm gđn 1 giđ đđng hđ qua đđn ngđn đđi gđn đđ, tđt cđ nđm yên chóng súng chđ, ông cùng sĩ quan tham mđu ngđi nhđ cđp rđnh mđi, và đđng nhđ đđ đoán lúc khđang 4 giđ sáng đđch ào đđt nđ súng tđn công rđi xung phong vào ngđn đđi trđng, tiđng súng tiđng lđu đđn và mìn claymore gài nđ lung tung, ông vđn ngđi yên cho đđn khi hđa pháo màu xanh báo tin chiđn thđng cđa VC vút lên cao, mđi thđy ông cđđi và ra lđnh khai hđa cùng lúc 2 cđđi 81 ly, 4 cđđi 60 ly, cđa các đđđi đđi nđ súng liên tđc nhđ gđa thđt vào mđc tiêu, đđng thđđi báo cho trung đoàn xin pháo binh bđn vào các hđa tđp tiên liđu.

Sáng hôm sau chúng tôi cho lính trđ lui thu gom chiđn lđđi phđm, súng đđn..... xác đđch quân nđm la liđt trên cđ đđnh đđđi. Lđđi di chuyđn, phòng thđ, đđng 1 tuđn sau lđđi tái đđđn nhđ vđy, ông cũng đoán đđng ý đđ cđa đđch, nhđng lđn này bên vó t con khôn ranh hđn, sau khi nđ súng xung phong lên, đđt nhiên chúng thđđi tu huýt thu quân bđ chđy thđt lđ, có lđ chúng biđt bđ lđa vì không thđy tiđng súng và đđn bên trđ, kđ tđ đđ lính lên tinh thđn thđy rõ, mđđi chuyđn yêmxuđi cho đđn ngày đđđi quân, nhđng cũng chđ vđ đđn hđu cđ cđa Sđ Đoàn1 tđđi Đđ Lê đđđc 3 tiđng đđng hđ là có lđnh gđp rút lên hành quân lđđi liđn. Tiđu đoàn bên lên đđđi quân bđ đánh úp trong lúc còn đđng bđ trí. Thiđt hđđi nđng, tiđu đoàn trđđng bđ tđ thđđng, binh lính thđđng vong khá nhiđu.

Sĩ Quan Trđ Y tôi lúc đó còn đđng du hí đđđđi phđ, chđt nghe tin tđ các anh bên phi công trđc thăng phi đoàn 257 tđđi thđđng đđm đđ Mang Cá cho hay, tôi vđđi tđc theo lên, vào vùng lên máy liên lđc vđđi bđ binh đđng lđp bãi đđp đđ tđđi thđđng, nghe trên máy giđng nói cđa Tiđu Đoàn

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

Trở lại Niệm (bí số là 63) có vẻ bề ngoài, tôi vẫn lên tiếng là đi bằng yên tâm, thòm quyên thu c
đang có mặt.

Có lẽ đã lâu, hầu hết các Pilot trực thăng thuộc Sư Đoàn 1 Không Quân tôi đều quen biết, trong đó có cả ông anh ruột, nên chỉ mỗi khi có tiếp tế hoặc cần thông báo trực thăng, đều ưu tiên nh
tôi đứng ra liên lạc phải đi xuống thì dù thời tiết có bão mù, xu cách chi cũng đều được thoát hiểm. Có lẽ ông anh tôi cùng bạn bè còn chờ đợi đến được tiếp tế thông ra tuy nhiên trực 1 buổi thay vì đi lính công bố đứng bạn mặt đến cùng tuấn và trong chuyến thăm thăm đêm, đã có lúc VC dùng PRC 25 thu âm để đánh lừa trực thăng cũng tung trái khói, trái sáng tầm lum cả thảy và trực thăng mà nhào xuống là lãnh thổ của lính. Lúc đó sau khi liên lạc hàng trực thăng vào vùng, tôi chợt nghe Địch và Địch Địch Long (tên Long Dê) truyền phi cơ ghi trên máy :

- Bây giờ bạn đi đâu và cho khói lên để tôi đáp.

Chợt ý tưởng lóe lên, tôi bình tĩnh không cho khói hoặc sáng gì hết và nói :

- Nghe rõ, xong rồi anh thấy chưa ? Tiếng anh Long Dê là như :

- Sao mà tầm lum cả, biết đâu mà xuống !

- Vậy thì anh kêu Gunship (trực thăng vũ trang) đánh chết mấy chúng nó đi, VC đó, tôi chưa có cho trái sáng hay khói gì hết..... nghe rõ rồi.

Tôi rút kinh nghiệm, tôi không bao giờ nói rõ chi tiết trái sáng hay trái khói trên máy truyền tin mà đi trực thăng thăm dò, khi nào thấy đúng và phù hợp thì OK... xuống đi bạn, và do vậy tôi đứng nhiên nhiệm luôn chắc chắn sẽ quan không trả cho đều đặn mà không có lỗi. Khi hành quân, từng ngày này qua tháng khác, anh em y tá không 1 tiếng than dù đã lâu không được phép trực tiếp hỏi. Lúc lãnh ra gọi đi hỏi họ, khi cần nhu yếu phẩm hoặc thuốc, anh em lập danh sách cho họ xuống để rồi gọi lên, chỉ để mấy câu lãnh đạo đứng trên hành quân lâu ngày, đến khi về nghỉ đứng quân có câu không chịu và phép thăm gia đình, lý do là thua bài cào hoặc sóc đĩa hết rồi rồi phải móc túi ra cho mấy người trực đứng sau thì phải quá.

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

Ngay chính bản thân của quan tôi cũng đã có lần tiếp hợp cả trung đội, mìn tiến mìn địa mìn ít đợ xuợng phợ du hí vợi đợo, sau đợo thì ờ cợ ra mà trợ lợi. Mìn trợ n cợ lợng nhợ n, lúc nóng lúc nguợi, qua hợ t mùa hè, trợ i bợ t đợ u đợ u mát thì cũng là lúc chiến sợ nóng bợ ng hợ n, phe ta cợ ngăn chợ n các hành lang xâm nhợ p, tiợ p tợ cợ đợ ch, còn VC thì cợ đánh thông đợ đợ ng, chuợ n bợ lợ đợ ng thợ c cho mùa mợ a lợ lợ t. Trung đợo n 3 đợ đợ c tăng vợ n thêm Liên Đợo n 11 Biợ t Đợ ng Quân cợ a Đợ i Tá Thiợ t, Liên Đợo n Trợ đợ ng (biợ t danh là Tợ Thợ n hay Tu Thân không rõ).

Các pháo 105, 155, 175 ly nợ m dài ngoài đợ đợ ng 1 bợ n phá các cao đợ đợ m mợ c tiêu. Trợ đợ c khi tợ ng phợ n công tái chiến, tôi đợ đợ n dò kợ lợ đợ ng tợ t cợ các y tá là khi lên đợ n nợ i phợ i đợ đợ i giao thông hào làm vợ c, không đợ đợ c chợ y bợ y hay đợ ng lâu trên mợ t đợ t vì quân y mà nợ m xuợ ng thì lợ y ai cợ p cợ u bằng bó cho thợ đợ ng binh vợ y mà chúng tôi vợ n mợ t thêm 1 thợ ng em thân thợ đợ ng, Binh Nhợ t Phợ c trong lúc vui mợ ng vì chiến thợ ng, đợ ng trên giao thông hào mà hợ hết, bợ dính 1 viên CKC vô bợ ng, đợ đợ c chuyợ n gợ p vợ Quân Y Vợ n Nguyợ n Tri Phợ đợ ng, anh may mợ n còn sợ ng nhợ ng bợ tàn phợ và phợ i giợ i ngợ. Ngày vợ nghợ đợ đợ ng quân đợ Lê, tôi có xin vợ i Thiợ u Tá Tiợ u Đợo n Trợ đợ ng cho thêm lính đợ huợ n luyợ n thêm y tá cợ hợ u tiợ u đợo n, ông nói :

- Mợ i giao cho cợ mi mợ t mợ rợ i xin chiến nợ a ?

- Trình Thiợ u Tá, lợ p y tá trợ đợ c đợy có 42 ngợ đợ i bây giợ còn có 1, chợ t 40 và tàn tợ t giợ i ngợ 1.

- Đ.M. sợ mi sát quân.

Tôi chợ cợ đợ i chợ không muợ n cợi là ông sát quân chợ sao lợ i tôi !. Đợ n vợ lợ i chuyợ n vợ vùng La Chợ , Hợ đợ ng Trà rợ i đợ lên vùng Hợ i Cát, Hoàng Đợ , Mái Nhà, Xích Mích xong trợ ra Cợ nh Đợ đợ ng , Cợ u Hai, Đá Bợ c, La Sợ n. Lợ i thay đợ i Tiợ u Đợo n Trợ đợ ng mợ i là Thiợ u Tá Đợo n Thanh Sung, đợng lúc tôi nhợ n đợ đợ c lợ nh thuyợ n chuyợ n đợ đợ n vợ khác, đợ n vợ tợ nh, không tác chiến, tiợ u đợo n 14 pháo binh. Trợ y pháo binh thì nhàn nhợ vô cùng, có gì đợu mà làm, mợ c dù đợ đợ có bợ n bè cợ a tôi nhợ Hiợ p Xi Ke (Thiợ u Uợ y tiợ n sát viên xuợ t sợ c Trợ n Thanh Hiợ p) gợ y nhóm giợ ng nhợ hút xì ke. Vinh, Mợ i, Cợ n sợ a....

Tôi vợ ghé qua xem đợ n vợ mợ i xong là quay trợ lợ i đợ n vợ cũ Trung Đợo n 2/24 và xin đợ lợ i

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

không thuyên chuyển dù nguy hiểm cỡ nào, nhưng quen nếp sống rừng rú rồi, không muốn về quê ở quê, dù sao ở đây cũng anh em nhau và họ nói là lúc đó với Bác Sĩ Trần Văn Địch ở Địch 14 Quân Y Phạm Quý Giao (nay ở San Jose), Bác sĩ Phó Nguyễn Đình Ái đã đi xin với mẹ tôi và tôi rất tốt, vui vẻ không hề có bất cứ sự khó khăn, sách nhiễu, hàng hách nào cho nên tôi đi nơi khác làm chi, sống chết có sự mệnh sống chết phải lo nghĩ gì.

Tôi đó cho đến cuối năm 1974 tình hình trở lại yên tĩnh, được chiếu, công việc quân y chỉ là ngửa mặt trời, khám bệnh phát thuốc cho dân chúng như kiểu dân sự vậy. Đúng là nhân viên bình thường, lính tráng như rang ra nghe phép được quân trưởng xuống nghe dò sông Huống bệnh phong tình, liệu liệu tìm lum. Nhiễm lúc tôi chích thuốc sinh Peniciline cho bệnh lính mới cấy, chúng còn than đau nữa, đúng là sống chết phải lo nghĩ nào kêu mình, bây giờ đau mới kêu !.

Đến các địa điểm, y tá cũng xin thêm thuốc sinh, tôi chích bệnh họ tại chỗ bệnh bè có để cho xin mới tiêm chích cho anh em. Ngày trở về cuối năm liền hành quân, nhưng chỉ yêu cầu chiêng an ninh cho họ về quê yên ổn ăn Tết. Huống họ như gia đình nào cũng có gì khổ nhọc thân vào dịp này, họ quên cả của của tàn sát ghê rợn của VC năm Mậu Thân, gia đình lính tráng cũng vậy, nên tôi chia ra cho anh em thay nhau về mà ăn Tết với gia đình, dù sao tôi là dân Sài Gòn, xa nhà lâu quá rồi nên quên luôn cả 3 cái Tết 72, 73, 74 trước bệnh xá, chúc tết khu gia binh.... cho anh em vui vẻ. Trong năm liền mình có dzết thì cũng không ai trách chi cả.

Đến năm 1975 tiếng súng bắt đầu nổ, VC quy phá đánh chiếm 1 vài chốt ở vùng Tây Nam Huống, bên trong địa Xích Mịch, Mái Nhà, cao điểm 400, tên công binh chỉ huy tiểu đoàn 1/3 đến lúc bệnh 106 ly trước, pháo 130 ly nên đến đây phải rút ra ngoài, chúng tôi trở về nên cũng phải cao điểm 400 về căn cứ địa của pháo binh 14 và tiếp tục đi về trung quân căn cứ Birmingham, án ngữ trước mặt chỉ huy như trung đoàn 3 bệnh binh tại căn cứ Hải Cát lúc đó do Trung Tá Huống Xuân chỉ huy (khóa 19 võ bộ Đà Lạt) sau khi tái phân trí ta liền liền đánh chiếm lại tất cả các cứ điểm. Ngày 18-03-1975 tình hình yên tĩnh, tôi được đi phép thăm quê, theo trước thẳng về Đà Nẵng để tôi đó đáp C130 về quê về Sài Gòn, tôi đây tôi nghe bệnh bè cho hay tình hình ở Quảng Trị báo động đến đến thi Sĩ Đoàn 1 Không Quân đang kiểm kê bom đạn, có vẻ là sắp có gì đây. Về đến Sài Gòn ngày 19 tháng 3 tôi ghé thăm gia đình cha mẹ xong là lo trở về Huống, may mắn là có chuyến bay quen nên tôi đã có mặt ở Huống ngày 20-3, đó là chuyến bay cuối cùng đáp phi trường Phú Bài Huống.

Thật lòng lúc đó tôi không nghĩ là mình yêu nước hay chi cả, chỉ e rằng sẽ có đánh trận như năm 1972 mà thôi. Tôi trở về báo cho anh em thu xếp quyên biếu đến đến thi Sĩ Đoàn 1 ở quê là Lê Mạnh, có vẻ và 6 con ở Duy Xuyên Đà Nẵng. Lê Tôi có vẻ 4 con ở Huống Địch, Huống. Mẹ ông 15 ngày phép về lo thu xếp cho gia đình và chuộc bệnh chiêng trong có thùng tiền như năm 1972. Tôi căn dặn Mạnh và Tôi, nếu có thi 2 ông có thể thêm 15

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

ngày và tìm về đến nơi, nếu như tôi bắt buộc phải báo cáo đảo ngũ. Họ Sĩ 1 Lê Tấn Xuân nói luôn, tôi đó đến nay không gặp lại, còn Họ Sĩ 1 Lê Mạnh quay trở lên hành quân ngày hôm sau vì sợ không ai lo chăm sóc cho tôi.

Tình hình vẫn yên tĩnh nhưng Huân bắt pháo kích, ngày 24 tháng 3 đột nhiên có lệnh rút quân về căn cứ Hội Cát. Tám giờ tối, quân của 3 tiểu đoàn 1, 2, 3 đang trên đường rút ra chỗ chôn súng lữ, nhưng khi nghe máy truyền tin báo cho biết Họ Sĩ Lê Mạnh trở về thì tôi thất bại hoảng và vô cùng thất vọng.....

Sau đó chúng tôi lại được lệnh rút về Huân. Căn cứ Hội Cát bắt phá hủy trước khi rút về, nhà cháy đổ, cầu phao công binh qua sông cũng cho nổ. Trên đường về Huân tôi báo lính thông báo cho dân biết chúng tôi rút đi. Tôi nghỉ ngơi khóc lóc buồn chán theo, gần 1 giờ khuya về đến Huân, quang cảnh thật điêu tàn, Huân đã di tản trên đường, số còn lại đến đến về Thuận An 1 hồi cố gắng lên của Huân, chúng tôi lại tiếp tục rút về Thuận An, nơi đây có đến các đơn vị Tiểu Khu Quảng Trị, Thừa Thiên, các đơn vị của Sư Đoàn 1 Bộ Binh, Lữ Đoàn 147 TQLC, Liên Đoàn Biệt Động Quân, Thiệt Giáp, Địch Phóng Quân.... họ chỉ có rút mà không có đánh đấm gì, tất cả đang chui vào 1 cái bẫy vĩ đại.

Tôi đây trung đội 2/14 Quân Y lại mới thêm 1 đơn vị là Trung Sĩ Phúc, Trung Địch Phó Quân Y, anh trở về vào giờ chốt trên bãi biển Thuận An, 1 trở về đánh cuộc cùng mà chúng tôi cố gắng máu đường máu hy vọng như vào tuyến kháng cự của anh em TQLC trong khi quanh tôi 1 số các đơn vị khác đã bắt súng đầu tay hàng. Địch tay tôi lúc đó ngoài Trung Địch 2/14 Quân Y còn có khoảng 40 binh sĩ của Tiểu Đoàn 2/3 Bộ Binh. Bao nhiêu cố gắng, máu đã đổ, bôn bè gục ngã, đến khi qua đường tuyến TQLC thì nơi đây cũng bắt tan hàng.

Tôi tuy thất vọng nhưng xu hướng dấn về bãi biển, sau khi bắn về các máy truyền tin PRC 25, súng ống tháo dỡ bỏ xuống xuồng nếu không lọt vào tay địch, với ý định không hàng gì cả, tôi đi về gia đình tôi ở Sài Gòn, và nhớ anh em sau này nếu có dịp đến đó báo lại cho cha mẹ tôi là tôi đã làm xong phần sự, trở về nơi đây ngày này. Tuy nhiên anh em y tá khóc và khuyên tôi ráng sống chờ ngày trở về, có lẽ cũng do là mình quá hèn nên tôi đành buông thả và rời khỏi quây là bắt bắt và bắt giam 6 năm tù đầy còn gọi là cố gắng.

Thời gian 2 năm ở trong tù, anh em y tá cũ còn ở Huân cố gắng gom góp tiền đi thăm nuôi tôi, đến đến khi kết thúc qua năm 1977 Họ Sĩ 1 Quang thay mặt anh em lên thăm lại chốt, xin phép về quê kiếm sống. Năm 1981 tôi được thả về, mẹ tôi lại cố gắng tìm tôi nên tôi còn có chỗ mà về. Giờ tôi báo lãnh của anh tôi ở Canada đã gọi về. Năm 1982 tình cờ Trung Sĩ Tám vào Sài Gòn

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

tìm theo đũa chũa mà tôi viết giũa chớt trên bãi biển Thuận An, gặp lũ tôi mừng rỡ và cho biết anh em vẫn còn gặp nhau đang tìm kiếm 1 chuyên viên viết biên nên vào tìm và đũa tôi đi theo.

- Xin cảm ơn tất cả anh em vì tôi sắp cưới rồi.

Năm 1985 anh em tôi Huân vào gặp lũ tôi cho biết lũ nó bắt thành, kể này làm Quân Ng Nam và mua tôi đi theo.

- Lũ 1 lũ nũa tôi xin lũ tôi anh em, tôi mới có đũa con đũa lòng. Đây chính là niềm vinh dự và hạnh phúc của tôi với mọi người, gia đình với con cùng thân nhân, sau bao nhiêu năm trôi qua mà lính tráng cũ vẫn còn nhớ những ngày đũa mình. Qua đũa Mũi diũa H.O.7, tôi gặp lũ các vị bác sĩ trẻ trẻ năm xưa vẫn đũa cũi thũa mũa và giúp đũa hũa lòng. Cảm ơn bác sĩ Hoàng Trọng Tuấn của Tiểu Đoàn trẻ trẻ Tiểu Đoàn 1 Quân Y, bác sĩ Phạm Quý Giao của Đũa Đũa Trẻ trẻ Đũa Đũa 14 Quân Y và bác sĩ Nguyễn Đình Ái của Đũa Đũa Phó Đũa Đũa 14 Quân Y đã giúp đũa tôi trong thời gian trẻ tù Cũi Tiên Ai Tũa..

Có 1 đũa quan trọng mà tôi mua biết : Tiểu sao Huân mất ngày 26 tháng 3 năm 1975 ? trong lúc chúng ta trẻ trên tất cả các mặt trận, không mất 1 chũa nhũa nào, tự nhiên bũa chũa y, rút và rút.

Theo tôi đũa cũi biết lúc đó lũ cũi lũ ta còn trẻ Huân rất mũa nhũa : Sũi Đoàn 1 Bũi Binh, Lũi Đoàn 147 TQLC, 2 Liên Đoàn Biệt Đũa Ng Quân 11 và 12, Thiũa tũa đoàn 1 Kũi Binh Thiũa tũa Giáp, toàn bũi Đũa Phũa trẻ trẻ Quân Tiểu Khu Quân Trẻ cùng Tiểu Khu Thừa Thiên (quân sũi nhũa sũi đoàn nên còn gọi là Sũi Đoàn Thuận Hóa), Không Quân, Hũi Quân, Cũi nhũa Sát..... Tiểu sao lũ tôi phũa rút xuũa ngũa Thuận An đũa đũa nũa khi vũa tũa qua phũa, qua sông phũa bũi lũ tôi toàn bũi vũ khí nũa ngũa, thiũa tũa giáp.... cuũa cùng bũi lừa vào rũa và rũa tũa cũi đũa bũi bũa tũa !!. Tiểu sao không dùng đũa trẻ trẻ bũi vũi Đà Nẵng ? Vũi bao nhiêu quân đó, thêm pháo binh, thiũa tũa giáp, không quân, hũi quân yũa mũa trẻ. Nũa VC mua chũa nũa đũa cũi đoàn quân đó ít nhũa tũa chúng phũa cũi nũa có 4 hoũa cũi 5 sũi đoàn hay nhũa uũa nũa nũa mũa có thũa làm chũa mũi bũi cũi tũa cũi a quân ta nhũa ngũi chũa cũi chúng phũa cũi pũi nhũa nũa sũi thiũa tũa hũi nũa ngũa nũa, có thũa đũa nũa tũa sũi sũi pũa đũa toàn đũa nũa kũi cũi miũa nũa Bũi cũi, 1 lũ quũi gian manh xũa o hũa tũa chũa nói.

Thành phố Huân mất ngày 26 tháng 3 năm 1975, nhũa ngũi đũa nũa ngày 27 và 28 tháng 3 các đũa nũa vũi Thủy Quân Lục Chiũa nũa vẫn còn đóng quân trên đũa Phũa cũi Tũa trẻ trẻ và đũa Phú Giá trên quũi cũi 1 cách Huân chũa a đũa nũa 30 cây sũi. Sau đó hũa rút vũi Đà Nẵng mà không có 1 cuũa cũi chũa mũi súng nào

Quân Y Trong Thời Chiến

Tác Giả: Longhai

Thứ Ba, 12 Tháng 6 Năm 2012 21:33

dù lộn hay nhò, đờ rờ i lờ i tái di n c nh t đờ ng tan hàng trên bãi bi n S n Chà M Khê ? N u các đ i đ n v t i Hu v đ c Đà N ng thì làm sao m t Quân Đoàn 1 và vùng 1 chi n thu t đ c, làm sao có chuy n thng t đ n năm 1975.

Đó là 1 bí n c a l ch s, s không có b t c ai nghe đ c tr n đánh nào đ a đ n Hu b th t th . Lúc ra đ n bãi bi n Thu n An, nhìn ra bi n kh i tôi v n còn nhìn th y 27 chi n h m c a H i Quân n m uy nghi trên m t bi n. Tôi còn nghe tin đ n là binh sĩ s t p trung quân xu ng t u đ b đ t n công ra B c. Lúc đó tinh th n binh sĩ lên r t cao, đ r i cu i cùng b tan hàng và b b t làm tù binh trong khi l c l ng c ng ph chi m Hu ch có 1 trung đoàn mà thôi. N u có ph i đánh “ b ng tay không chúng ta cũng th ng !! “..... ch đâu đ n n i này.

G n 30 năm trôi qua, tôi s ng ở vùng Alambra thu c Los Angeles, m i khi nhìn lên đ nh núi San Gabriel và căn c c a đài truy n hình M cùng các c t anten cao ng t, tôi l i ch nh nh đ n căn c Tea Point c a Trung Đoàn 3 B Binh uy nghi năm nào.

Tôi v n nh đ n Trung Đ i 2/14 Quân Y c a anh em chúng tôi. Nh ng mong có 1 ngày nào đó s g p l i các anh em y tá trong trung đ i cũ và tôi v n t nghĩ là mình ch a h gi i ngũ, tôi v n là Sĩ Quan Tr Y nh x a, v n nh “ Danh D - Trách Nhi m - T Qu c “ mà mình còn n ng n ch a hoàn thành.

H Minh Đ c

C u Sĩ Quan Tr Y 2/14 Quân Y